

ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อข่าว: ประธานคณะกรรมการธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน สภาผู้แทนราษฎร ให้สัมภาษณ์กับสหภาพรัฐสภาในหัวข้อการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน

วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 15.00-17.30 นาฬิกา ตามเวลาประเทศไทย นายปดิพัทธ์ สันติภาดา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะประธานคณะกรรมการธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชน สภาผู้แทนราษฎร ได้ให้สัมภาษณ์กับดร. อเล็กซ์ ไพร์เออร์ (Dr. Alex Prior) นักวิจัย ผู้รับผิดชอบการจัดทำรายงานรัฐสภาระดับโลก ฉบับที่ 3 (Third Global Parliamentary Report) รอบปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) ซึ่งเป็นรายงานที่สหภาพรัฐสภา (IPU) และโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ร่วมกันจัดทำขึ้นทุก 3 ปี มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับบทบาทของรัฐสภาของประเทศสมาชิก ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการของรัฐบาลและกิจกรรมทางการเมืองในภาพรวม

ในการสัมภาษณ์ครั้งนี้มีสาระสำคัญเกี่ยวกับความริเริ่มของภาครัฐสภาในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน อาทิ ระบบการทำงานของคณะกรรมการธิการพัฒนาการเมืองฯ การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วน การแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกฎหมายเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารทางราชการ เพื่อบรรลุการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารราชการ (open government data) ตามมาตรฐานสากล รวมถึงการริเริ่มโครงการต่างๆ เพื่อเสริมสร้างบทบาทของภาครัฐสภาในการกำกับตรวจสอบการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร และการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในฐานะผู้แทนของปวงชนในการบูรณาการงานร่วมกับพรรคการเมือง และรัฐสภาอย่างเป็นองค์รวมเพื่อให้การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ สหภาพรัฐสภายังมีความสนใจเกี่ยวกับกระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์ผ่านช่องทางออนไลน์และช่องทางการสื่อสารต่างๆ ระหว่างรัฐสภาและประชาชน เพื่อเป็นการเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีในการส่งเสริมการทำงานของภาครัฐสภาให้เป็นองค์กรที่โปร่งใส และตรวจสอบได้รวมถึงเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนได้เข้าถึงความเสมอภาคในการตัดสินใจสาธารณะอย่างแท้จริง

เครดิต

ข่าว : กลุ่มงานสหภาพรัฐสภา
สำนักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร



เครดิต

ภาพข่าว: สำนักประชาสัมพันธ์
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร